



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๔๕ โทรสาร ๓๐๔๓

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๒๕๕

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๕

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการ ระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๓๖ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก โดยมี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธานกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก คณะกรรมการดำเนินงาน ครูที่ปรึกษา อกท.ระดับชาติ และประชาชนจำนวนมาก เข้าร่วมรับเสด็จ ในการดังกล่าว สมเด็จพระเทพฯ ได้เยี่ยมชมผลงานของสมาชิกที่ประสบผลสำเร็จและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น ผลการพัฒนาสมาชิกผู้นำ การจัดแสดงนิทรรศการวิชาการเกษตร การสัมมนาผลงานทางวิชาการ การแสดงนันทนาการ การประกวด การแสดงและการแข่งขันทักษะวิชาชีพเกษตร และได้มีกระแสรับสั่งถึงมหาวิทยาลัยแม่โจ้เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องว่า มหาวิทยาลัยควรผลักดันและดำเนินการเรื่องการจัดทำหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องให้เป็นรูปธรรมอีกครั้งหนึ่ง

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า การจัดทำหลักสูตรต่อเนื่องต้องสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อเป็นการเปิดช่องทางการศึกษาให้กับผู้ที่ไม่มีโอกาสทางการศึกษา โดยศึกษาข้อมูลจากมหาวิทยาลัยอื่นประกอบการพิจารณาด้วย

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. มอบให้ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ประสานเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับ อกท. อย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก อกท. มีจุดเริ่มต้นการดำเนินงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนั้น จึงต้องรักษาความร่วมมือดังกล่าวไว้เป็นอย่างดี

๒. มอบให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุม เสนอต่อ
คณะกรรมการวิชาการเพื่อพิจารณา และสรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ติริโกตาทิจ)
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ